

กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

การรวมตัว	การต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นการรวมตัวของชาวบ้าน ซึ่งนำโดยนายอมร บรรจงศิริ อดีตกำนันและใช้ชื่อกลุ่มเคลื่อนไหวว่า “เครือข่ายรักษ์ละแม” โดยมีการลงมติ “ชาวละแมไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์”
คู่กรณี	1. กระทรวงพลังงาน 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ปีที่เกิดเหตุการณ์	พ.ศ. 2553
ประเด็นเคลื่อนไหว	1. อำเภอละแม มีศักยภาพเป็นเมืองเกษตรและมีทรัพยากรทั้งป่าไม้/น้ำตก/บ่อน้ำร้อน/ปะการังชายทะเลที่ควรต้องพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต และต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
ปฏิบัติการ	1. รถชนรงค์ขึ้นป้ายคัดค้าน (27 สิงหาคม พ.ศ. 2553) 2. “เครือข่ายรักษ์ละแม” นำโดยนายสุนทร รัชรงค์ ประธานกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 16 จังหวัดภาคใต้ และนายอมร บรรจงศิริ อดีตกำนัน ตำบลละแม จังหวัดชุมพร ได้รวมตัวกันชุมนุมที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอละแม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอละแม ต่อมา นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจที่ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แสงภู่วังษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เดินทางไปพบผู้ชุมนุม โดยนายถาวรได้ขึ้นบนเวทีรับหนังสือเรียกร้องจากผู้ชุมนุม พร้อมรับปากว่าจะนำไปเสนอให้นายกรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยหนังสือเรียกร้องสรุปได้ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้ามาทำงานมวลชนสัมพันธ์ออกจากพื้นที่ให้หมด และหยุดการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ (30 สิงหาคม พ.ศ. 2553) 3. ชาวบ้านภาคใต้กว่า 14 จังหวัด รวมตัวปิดถนนเพชรเกษม ทำเพลงกึ่งหมู่ คัดค้าน และเรียกร้องรัฐบาลหยุดการสร้างอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ที่จังหวัดชุมพร (21 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
ผลลัพธ์/สถานการณ์ปัจจุบัน	เรื่องนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างการรออนำเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัตินโยบาย Go Nuclear/เรื่องถ่านหินเป็นแผนงานของ กฟผ. ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และการเคลื่อนไหวในพื้นที่ยังมีอยู่แบบเผื่อระวังการเคลื่อนไหวของภาครัฐ
แหล่งอ้างอิง	happynetwork.org/deepsouthwatch.org/ bangkokbiznews.com (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554)

การจัดตั้งลำดับขั้นตอนของ four stage of social movements

